



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
Office of Insurance Commission

ฉบับที่ ๔๐ / ๒๕๖๑

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

เพื่อให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ตามความ ในมาตรา ๑๑๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้

กรณีตัวแทนประกันชีวิต กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และนายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ตัวแทนประกันชีวิต ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต	ลักษณะการกระทำความผิด	ผลของการถูกเพิกถอน ใบอนุญาต
นางสาวนันท์นภัส วงศ์อุทุมพร (เดิมชื่อ นางสาวรินทร์ภัส วงศ์อุทุมพร) ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ๔๙๐๑๐๐๒๖๔๓	รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากนางสาวกาญจนา คำชู ผู้เอาประกันภัย จำนวน ๙,๒๕๐ บาท ปรากฏหลักฐานตามสำเนาใบรับเงินชั่วคราวเลขที่ ๗๖๔๘๒๖๓-๐๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่ไม่นำเงินค่าเบี้ย ประกันภัยส่งให้บริษัท ไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แต่อย่างไร การกระทำของนางสาวนันท์นภัส วงศ์อุทุมพร ดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินงานทำให้เกิดหรืออาจทำให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้ นางสาวนันท์นภัส วงศ์อุทุมพร มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ซึ่ง นางสาวนันท์นภัส วงศ์อุทุมพร ได้รับหนังสือโดยชอบแล้ว แต่ไม่มาพบ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดนัด รวมทั้งไม่ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อแก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบ จึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำอันเป็น การฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ อีกกรณีหนึ่งด้วย	นายทะเบียนมีคำสั่ง เพิกถอนใบอนุญาต เป็นตัวแทนประกันชีวิต ตามคำสั่ง ที่ ๖๙ /๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นผลให้ นางสาวนันท์นภัส วงศ์อุทุมพร ไม่สามารถกระทำการ เป็นตัวแทนหรือนายหน้า ประกันชีวิต และไม่อาจ ยื่นขอรับใบอนุญาต เป็นตัวแทนหรือนายหน้า ประกันชีวิตได้ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

49